

10 อันดับสุดยอดสัตว์มีพิษ ที่อันตรายที่สุดในโลก

นำเสนอเมื่อ : 4 ก.ย. 2552

10 อันดับ สุดยอดสัตว์มีพิษ ที่อันตรายที่สุดในโลก



เริ่มที่อันดับ 10 Puffer Fish ปลาลูกเป่า

ปลาลูกเป่า คือสัตว์มีพิษที่มีคนนิยมบริโภคมาก โดยเฉพาะในแถบประเทศญี่ปุ่น (ปลาลูกเป่าภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า ฟูกุ) และเกาหลี (ในส่วนของภาษาเกาหลีจะเรียกว่า บ็อค ฮัง) โดนเนื้อปลาลูกเป่านั้น จริงๆแล้ว ไม่ได้มีพิษ แต่ส่วนที่มีพิษก็คือพวกผิวหนังและเครื่องในของปลาลูกเป่า แต่พิษเหล่านี้มักจะซึมเข้าไปในเนื้อตอนแล พอคั่วที่จะแลปลาลูกเป่าตอนมีใบหนุญากินเลย ภาหากินพิษของปลาลูกเป่าไป อาจจะทำให้เสียชีวิตได้ในทันที



อันดับ 9 Poison Dart Frog กบลูกดอก

กบลูกดอกสีเงินนั้นเป็นสัตว์ที่อยู่ในป่าฝนในทวีปอเมริกาและอเมริกาใต้ เป็นกบที่มีสีสันสวยงามแต่พิษของมันร้ายแรงมาก พิษของกบลูกดอก 1 ตัว สามารถคนได้ถึง 10 คนและหนูถึง 20,000 ตัว พิษของมันเพียง 5 ไมโครกรัม (เท่ากับปลายเข็ม) ก็สามารถฆ่าคนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ได้ พิษของมันถูกนำมาใช้ในลูกดอกอาบยาพิษของอินเดียแดง มันจึงถูกเรียกว่ากบลูกดอก



อันดับ 8 Inland Taipan งูไทปิ่นโพ้นทะเล

งูไทปิ่นถูกพบได้มากในทวีปออสเตรเลีย เป็นงูที่มีพิษร้ายแรงมาก พิษของมันปล่อยออกมาจากการกัดหนึ่งครั้ง สามารถฆ่าคนได้ถึง 100 คน หรือหนู 250,000 ตัว พิษของมันสามารถฆ่าคนได้ภายใน 45 นาที แต่อย่างไรก็ตาม งูไทปิ่นเป็นงูที่ค่อนข้างขี้อาย ไม่เคยมีการบันทึกว่ามีคนตายจากพิษของมัน



อันดับ 7 The Brazilian Wandering Spider แมงมุมบราซิล

แมงมุมบราซิลหรือแมงมุมกล้วย ได้รับความนิยมที่ลงในกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ดว่าเป็นแมงมุมที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลก พิษของมันมีพิษทำลายประสาท พวกมันจะอันตรายอย่างมากเพราะโดยนิสัยของมันแล้วมันชอบแอบอยู่ตามร่องเท้า ตู้เสื้อผ้า แมกระตังในรถยนต์ พิษของมันถ้าโดนกัดคนนอกจากจะทำให้เจ็บปวดอย่างมากแล้ว มันจะทำให้อวัยวะเพศของเราควบคุมไม่ได้ และถาวรตายจากการโดนมันกัด มันก็จะทำให้เราเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ<< อยางงี่ยมโดนกัดให้ตายดีกว่ามั้ย?



อันดับ 6 Stonefish ปลาหิน

ถาแข่งกันในเรื่องของความสวยงามแล้ว ปลาหิน ท่าทางจะแพ้อย่างขาดลอย แต่ถาแข่งกันเรื่องความรุนแรงของพิษแล้วละก็ เจ้าปลาหินไม่เป็นรองใครอย่างแน่นอน มันได้ชื่อว่าเป็นปลาที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลก พิษของปลาหินนี้จะอยู่ในหนามของตัวมันเอง มีคนบอกว่า ถาคูณโดนมันแทงเขาละก็ คูนจะไดลิมรสความเจ็บปวดเทาที่มนุษย์จะเจ็บได้เลยทีเดียว นอกจากจะเจ็บสุดๆแล้ว มันจะทำให้คูนเป็นอัมพาต แล้วก็ตายได้ในที่สุด



อันดับ 5 Death Stalker Scorpion แมงป่องเดธ สคอล์คเกอร์

แมงป่องโดยทั่วไปนั้น ถึงแม้ว่าจะโดนกัด พิษของมันก็ไม่สามารถทำอะไรมนุษย์ได้มากนัก อาจจะเจ็บปวดนิดหน่อย แต่...มันไม่ใช่สำหรับแมงป่องพันธุ์เดธ สคอล์คเกอร์เลย เพราะพิษของมันสามารถทำลายระบบ ประสาทได้ ถาคูณโดนมันกัด คูนจะปวดอย่างมหาศาล จากนั้นจะตามมาด้วยอาการชาขึ้น เป็นอัมพาต และตายในที่สุด แต่ถึงแมพิษมันจะร้ายแรงมาก แต่มันก็ไม่สามารถฆ่ามนุษย์ที่เป็นผู้ใหญ่ได้ แตวมันจะเป็นอันตรายต่อ เด็ก ทารก คนแก่ อย่างมาก ถึงแมวมันไม่สามารถที่จะฆ่าผู้ใหญ่ได้ แต่มันก็ทำให้เป็นอัมพาตไดนะ ==



อันดับ 4 Blue-Ringed Octopus ปลาหมึกแหวนน้ำเงิน

ปลาหมึกแหวนน้ำเงินนั้นผู้นาที่เล็กมาก ขนาดประมาณลูกกอล์ฟเท่านั้นเอง แต่ขนาดไม่ใช่ปัญหาสำหรับความรุนแรงของพิษมันเลย เพราะพิษมันสามารถฆ่าคนได้ภายในไม่กี่นาที และที่สำคัญ มันยังไม่มีแก้พิษ == ถาโดน ปลาหมึกแหวนน้ำเงินกัดละก็ คูนจะไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรมากหุรอก แต่วพิษมันจะเริ่มทำลายระบบประสาทของคูน หลังจากนั้นคูนจะรู้สึกอ่อนแอและคูนก็จะเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้ ระบบการหายใจจะเริ่มล้มเหลว หลังจากนั้น ก็ตายในที่สุด >> นากลัว้ใหม่ละครับ เล็กพริกขี้หนูจริงๆ



อันดับ 3 Marbled Cone Snail หอยเตาปูนลายหินอ่อน

หอยเตาปูนตัวเล็กๆ สีสันสวยงาม แต่!!! พิษของมันนะเธอ เพียงแค่หยดเดียว สามารถฆ่าคนได้ถึง 20 คน ถาคูณแล่นน้ำที่ทะเลที่มันค่อนข้างอุ่นๆแล้วเห็นเจ้าตัวนี้่อย อยาคิดที่จะหยิบมันมาเล่นเล่นละครับ แค่มันหอยงูๆก็พอแล้ว เพราะถาคูณโดนพิษมันแล่นงาและก็ คูนจะปวด หลังจากนั้นก็จะเริ่มบวม ระบบการหายใจเริ่มล้มเหลว ร่างกายจะคันทุกหยิก เป็นอัมพาต แล้วก็ตายในที่สุด แต่ยังไม่ตาย มีรายงานว่ามันมี 30 คนเท่านั้นที่ตายเพราะหอยเตาปูน



อันดับ 2 King Cobra งูจงอาง

งูจงอางหรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Ophiophagus hannah เป็นงูพิษที่มีลำตัวยาวที่สุดในโลก ด้วยขนาดโตสุดที่ 5.6 เมตร งูจงอางนั้น เรารู้กันว่าอาหารโปรดของมันก็คือ งู !!! นั่นหมายความว่าว่ามันกินสัตว์ตระกูลเดียวกัน และเพียงแค่มันกินก็เพียงครั้งเดียว ก็ทำให้คนตายได้อย่างง่ายดาย และพิษของมันนั้น สามารถฆ่างูที่โตเต็มวัยได้เพียงแค 3 ชั่วโมง ในสวนของมันนั้น ส่วนประกอบของมันแตกต่างกับพิษงูโดยทั่วไป ที่สำคัญมันพบได้ทั่วไปในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในประเทศไทย



อันดับ 1 Box Jellyfish แมงกระพุนกล่อง

และแล้วแมงกระพุนกล่องก็ได้เป็นแชมป์สัตว์ที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลก รายงานว่ามันฆ่าคนไปแล้ว 5,677 คน พิษของมันนั้นจะไปทำลาย หัวใจ ระบบประสาท ผิวหนัง และที่สำคัญ ถาโดนพิษมันจะเจ็บปวดมากที่สุด ส่วนใหญ่คนที่โดนพิษมันนั้นจะช็อค และหัวใจล้มเหลวก่อนที่จะกลับเขาสั่งสติ แต่ถาคูณโดนพิษมันก็ยังมมีโอกาสที่จะรอดอยู่นั่นคือ ต้องรีบเอาผ้าสมสายชู มาล้างอย่างน้อย 30 นาที เพราะมันจะทำลายพิษของแมงกระพุนกล่องทันทีมันจะเข้าไปสู่กระแสเลือด



แถมด้วยแมงกระพุนสวยๆแต่แฝงด้วยพิษร้ายอันน่ากลัว *0*

พวกนี้คือ Bluebubble หรือ Portuguese Man Of War เห็นสวยๆอย่างนี้แต่มันเป็นแมงกระพุนที่มีพิษร้ายแรงมาก ถาโดนพิษของมัน...จะเป็นอัมพาตและช็อคหมดสติจมน้ำตายได้ครับ

ที่มา ที่นี้คือตอม